

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
XÃ CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /BC-HĐND

Cẩm Hà, ngày 16 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 13 HĐND xã Cẩm Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Nghị quyết số 53/NQ- HĐND ngày 26/12/2023 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024, với chức năng, vai trò, trách nhiệm của mình, Thường trực HĐND xã đã phối hợp với lãnh đạo UBND – TTUBMTTQ xã, các ban ngành liên quan, ban công tác mặt trận các thôn tiến hành tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND xã theo từng khu vực bầu cử.

Qua tiếp xúc cử tri đã có 32 ý kiến tập trung trên một số lĩnh vực, một số ý kiến đã được quý vị đại biểu HĐND xã, lãnh đạo UBND giải trình tại buổi tiếp xúc và kỳ họp trước nên thường trực HĐND xã không tổng hợp trong báo cáo, thường trực HĐND xã chỉ tổng một số vấn đề mà chưa được giải trình sau đây:

#### **Về an ninh:**

Để đảm bảo an toàn giao thông đề nghị UBND chỉ đạo ban công an xã kiểm tra các hộ buôn bán tại các cổng trường, chợ Lụi vì bà con đi chợ và cá cháu đi học mua đồ ăn sáng để xe hai bên lề đường, có nhiều lúc để giữa lòng đường làm mất an toàn giao thông, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. (Đơn vị bầu cử số 4,)

Hiện nay lực lượng công an xã 20 người, trong đó tổ bảo vệ viên một thôn 3 người song tình trạng đánh bắt chim trời, câu trộm chó, mất trộm vật vẫn còn, tình trạng đột pháo nổ diễn ra thường xuyên không chỉ là trong dịp tết nguyên đán. Đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng công an tuần tra, kiểm soát để xử lý tình trạng nêu trên. ( ý kiến đơn vị bầu cử số 4)

#### **Về công tác môi trường:**

Hiện tình trạng vứt rác dọc tuyến đường 1-9 nhiều, lấn ra đường làm ảnh hưởng đến giao thông việc đi lại của nhân dân, tuy đã được UBND xã chỉ đạo hợp tác xã môi trường thu gom nhưng tình trạng này vẫn còn tái diễn. cử tri đề nghị UBND xã chỉ đạo HTX môi trường hàng tháng phải tổ chức thu gom, chỉ đạo ban công an kiểm tra xử lý. ( Đơn vị bầu cử số 1).

Hiện nay tình trạng phun thuốc cỏ bờ rất nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhân dân. Cử tri đề nghị UBND xã kiểm tra và xử lý nghiêm. ( ý kiến của cử tri 5 đơn vị )



Hiện nay qua quá trình thực hiện NQ 83 thì tỷ lệ rác thải và vứt rác ra môi trường đã giảm nhưng tình trạng vứt rác ra đê ngăn mặn vẫn còn tiếp diễn, vấn Đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi, việc xả nước thải trực tiếp ra các tuyến mương cũng như trong khu dân cư còn nhiều bất cập đề nghị UBND chỉ đạo TNMT các ban ngành đoàn thể kiểm tra có biện pháp xử lý. (Đơn vị bầu cử số 5, đơn vị bầu cử số 4)

Tuyến mương lấy nước 1/9 đến mùa mưa lũ nước tràn về cuốn theo xác chết động vật, rác thải làm ùn tắc nước chảy vào nhà dân. Đề nghị UBND xã nghiên cứu để có biện pháp xử lý. (Ý kiến tổ 5)

### **Lĩnh vực xây dựng, giao thông thủy lợi, tài nguyên môi trường:**

Hiện nay tuyến đường từ đường trục chính xã cựa ông Lợi thôn Nguyễn Đồi vào Cẩm Lộc qua thôn Cẩm Đông cũ đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, đây là tuyến đường có lượng người đi lại nhiều đặc biệt là học sinh, không chỉ là học sinh thôn Nguyễn Đồi mà cả học sinh Cẩm Lộc. đề nghị UBND xã có kế hoạch hỗ trợ để thôn Nguyễn Đồi nâng cấp tuyến đường này (Đơn vị bầu cử số 1)

Cử tri đề nghị UBND xã phải làm mương tiêu thoát nước vùng đất quy hoạch tuyến mương từ cửa ông Thanh Cu đi vào hồi anh Huệ Dương để nước thoát đặc biệt là mùa mưa lũ. (Đơn vị bầu cử số 4)

Hiện nay tuyến đường trục chính xã nối với đường ĐH 132 xuống đê ngăn mặn triển khai đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, nhân dân đi lại khó khăn, mùa mưa nước tràn vào nhà dân, đề nghị UBND xã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước tết năm 2025. (ý kiến đơn vị bầu cử số 4, số 5).

Hiện nay có 04 hộ chưa nhận được tiền đền bù tại vùng đất quy hoạch cựa ông Thanh thôn Nam Hoa Xuân nhưng UBND xã đã cấm mốc nhân dân không sản xuất được. Đề nghị UBND xã chi trả cho các hộ dân. (Ý kiến đơn vị số 4).

Cử tri đề nghị UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn và đề xuất với phòng tài nguyên môi trường huyện kiểm tra đất của ông Thìn phương ở thôn Nguyễn Đồi. hiện nay gia đình đã có bìa nhưng ở giữa đất của ông có đất UBND xã. Nội dung này cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được xử lý. (ý kiến đơn vị bầu cử số 1).

### **Về một số lĩnh vực khác**

Hiện nay các công trình trên địa bàn xã triển khai nhiều song nợ công đang còn nhiều. cử tri đề nghị UBND xã có kế hoạch trả nợ cũ rồi mới triển khai công trình khác tránh trường hợp các công trình làm giang dở. (ý kiến đơn vị số 5).

Hiện nay thôn Xuân Hạ Và thôn Thành Xuân đã Sáp nhập, nhân dân từng bước ổn định sinh hoạt song nhà văn hóa thôn hiện nay không đảm bảo. cử tri đề nghị UBND xã triển khai xây dựng nhà văn hóa để cho nhân dân sinh hoạt như Nghị quyết HĐND xã đã ban hành. (ý kiến đơn vị bầu cử số 3).

### **Về câu hỏi chất vấn tại kỳ họp:**

Các kỳ họp trước đại biểu HĐND xã và cử tri có ý kiến nhiều lần về thực hiện quy hoạch tại vùng quy hoạch cựa ông Khoa thôn Đông Tây Xuân. UBND xã đã có trả lời và giao cho bộ phận chuyên môn kiểm tra để thực hiện song đến nay đã qua 3 kỳ họp HĐND xã nhưng vẫn chưa thực hiện quy hoạch như làm mương thoát nước, đường quy



hoạch trong lúc đó đất thì đã bán thu tiền và nhân dân đã làm nhà ở. Đề nghị UBND xã cho biết việc thực hiện quy hoạch tại vùng này có làm nữa hay không, nếu làm thì thời gian nào làm?

Trên đây là một số vấn đề mà cử tri quan tâm gửi tới kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XX, kính mong quý vị đại biểu HĐND, UBND, các cấp ngành liên quan, quan tâm từng bước giải quyết.

**Nơi nhận:**

- Tổ Đại biểu HĐND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ;
- Các ban ngành liên quan;
- đại biểu HĐND xã;
- Lưu: HĐ, MT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hưng**

